

ทันสมัย - SYNEX เก็บเกี่ยวเงินลงทุน
บ.ร่วม-ซื้อปชชชาติ หนุน Q4/2560
ฟอร์มแจ่ม แถมวางหมากปี 2560
รายได้เหนือเป้าเพิ่มขึ้น 20% จากปี
ก่อน รับผิดชอบดีโตเด่น ด้านโปรแกร
แนะนำ “ซื้อ” เคาะเป้าหมาย 18.30
บาท ตีตุลาคคิดปีหน้ากำไรพุ่ง 14%
ชานรับมาร์เก็ตแชร์ทั้งหาคู่แข่งอื่น

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิด
เผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ชินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ
SYNEX ถือว่าอยู่เกณฑ์ที่ดี โดยคาด
ผลงานในไตรมาส 4/2560 เติบโตจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ราว 7.3
พันล้านบาท เนื่องจากได้รับปัจจัยบวก
จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนยอดขายให้ปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ ทาง SYNEX นั้นจะ
เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าไปถือหุ้น
30% ในบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เชื่อว่าจะสามารถเข้ามามีส่วนในการ
เงินของบริษัทในช่วงดังกล่าวเข้ามาเพิ่ม
เต็มและถือเป็นอีกแรงสนับสนุนต่อ
ธุรกิจด้วย

อย่างไรก็ดี ในแง่สัดส่วนรายได้

SYNEX สัมหล่นรับ 2 เติง แบไต๋ Q4 ผลงานเจิดฉาย



ของ SYNEX แบ่งเป็นการนำเข้าสินค้า
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ
มากกว่า 95% และที่เหลือเป็นการส่ง
ออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา,
กัมพูชา, ลาว เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจยัง
มีแนวทางเจรจากับลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง
เพื่อเสริมรายรับในอนาคต

● ไค้งสามกำไรแตะ 160 ล.

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ
ปี 2560 บริษัทเชื่อรายได้น่าจะเติบโต
มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ราว 2.85 หมื่นล้าน
บาท เนื่องจากธุรกิจมีการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรศัพท์

มือถือ, กล้องวงจรปิด ซึ่งล้วนกลายเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ยอดขายขยายตัว
ส่วนงบการเงินสิ้นไตรมาส 3/2560
บริษัทมีกำไรสุทธิ 160.11 ล้านบาท
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร
สุทธิ 108.58 ล้านบาท เนื่องจากยอด
ขายสินค้าในทุกประเภทของธุรกิจขยาย
ตัว ประกอบกับธุรกิจยังสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● สอยหุ้น 18.30 บ.

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
ว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ “ซื้อเก็ง
กำไร” หุ้น SYNEX โดยมีราคาเป้า
หมาย 18.30 บาท หลังกำไรปกติใน
ไตรมาส 3/2560 ทำระดับสูงสุดใหม่
อีกครั้ง ที่ 160 ล้านบาท เติบโต 48%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากยอด
ขายที่โตเด่นและอัตราการทำกำไรที่ดี
ขึ้น หลังยอดขายอยู่ที่ 8.1 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้น 31.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ต่ำกว่าประมาณการของฝ่ายวิเคราะห์
ราว 388 ล้านบาท ประกอบกับอัตรา
การกำไรขั้นต้นทำได้ดีกว่าค่าที่ 4.6%

ขณะเดียวกันยังมีส่วนแบ่งกำไร
จากบริษัทร่วมรับรู้ถึง 8 ล้านบาท (ถือ
หุ้นบัฟ 30%) และกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน 9M/2560 กลับมาเป็น
บวก จากแรงลดสินค้าคงคลังลงอย่าง
มีนัยสำคัญ ส่วนผลงานในไตรมาส
4/2560 เชื่อยังดีขึ้นต่อเนื่อง ผลมาจาก
นโยบายของภาครัฐช่วยสนับสนุน ทำให้
ฝ่ายวิเคราะห์ประมาณการปี 2561 ราย
ได้โตแตะ 3.67 หมื่นล้านบาท หนุนให้
กำไรโตต่อ 14% จากปีนี้ ผนวกส่วน
แบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ของทาง
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) หรือ SYNEX เริ่มทิ้งห่าง
เบอร์ 2 อย่างมีนัยสำคัญ หนุนให้อำนาจต่อรองกับ Suppliers สูงขึ้น
และการกระจายสินค้าในทุกแบรนด์และ
ทุก Segments ทำให้ SYNEX อยู่ใน
ตำแหน่งที่ดี พร้อมเติบโตไปกับตลาด
Consumers และ IOT ที่เราคาดว่าจะ
เด่นในปี 2561 ทำให้ทางฝ่ายวิเคราะห์
จึงมองเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้น
SYNEX ในอนาคต